

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๗๗



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๗๗๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๗๗๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (สืบค้นจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ”)

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอทราบและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดังนี้

๑. แจ้งหมู่บ้าน ตำบล ดำเนินการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และให้นำแผนพัฒนาตำบลเสนอคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ผ่านทางสำนักงานอำเภอ และจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ

๒. แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับอำเภอในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาตำบล รวมทั้งนำแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและตำบลบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการและประสานงานในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบล

๓. แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาส่วนราชการหรือหน่วยงาน ตามแนวทางที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว

/๔. ให้อำเภอแต่งตั้ง...

๔. ให้อำเภอดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาอำเภอ และเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอตามกระบวนการและรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอที่กำหนด รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เพื่อเป็นกลไกหลักในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลตามรูปแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอกำกับดูแล และให้คำแนะนำในการประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘

e-mail add. : nonburioffice@gmail.com

(นายประจักษ์ นะวงศ์ นวค.ขก. ๐๙ ๙๖๑๕ ๗๑๖๑)